

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2554 (นัดพิเศษ) เพื่อพิจารณาร่างรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง เครือข่ายความหลากหลายทางเพศขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ช่วยสนับสนุนรัฐบาลไทยให้ลงชื่อในถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการยุติความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องด้วยสาเหตุวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่องที่เครือข่ายความหลากหลายทางเพศขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ช่วยสนับสนุนรัฐบาลไทยให้ลงชื่อในถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการยุติความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องด้วยสาเหตุวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ในการนี้ที่ประชุมมอบให้ นายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นด้วยในหลักการ แต่ขอเวลาในการพิจารณาข้อความในถ้อยแถลงดังกล่าวอย่างละเอียด ก่อนนำเสนอรัฐบาลต่อไป และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติช่วยตรวจสอบพิจารณาข้อความในถ้อยแถลงดังกล่าวอย่างละเอียดก่อน แล้วเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาต่อไป

2. เรื่อง การร่วมงานเปิดโครงการ “Raising Awareness and Engaging Citizen in Local Governance”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า โครงการสะพาน : เสริมสร้างประชาธิปไตยภายใต้ท้องถื่นเพื่อการพัฒนาาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (ยูเอสเอ) ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำโครงการ “Raising Awareness and Engaging Citizen in Local Governance” เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตยในภาคประชาชน และจะจัดงานเปิดโครงการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้กราบเรียนเชิญประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปร่วมงานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง

3. เรื่อง ความคืบหน้ากรณีนายวีระ สมความคิด และนางสาวราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ว่า จะขอชี้แจงกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554

4. เรื่อง ร่างรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา ร่างรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นร่างรายงานฯ ที่ได้ปรับแก้ไขจากข้อคิดเห็นที่ได้รับจากเวทีรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และมีมติที่ประชุม ดังนี้

1. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดำเนินการปรับปรุงร่างรายงานฯ ตามความเห็นที่ประชุม และประสานกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการแก้ไขร่างรายงานฯ โดยด่วน ก่อนเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาตรวจแก้ไขในขั้นตอนสุดท้าย ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะแจกให้สื่อมวลชนในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 และส่งสหประชาชาติในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554

2. รับทราบกำหนดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเรื่องนี้ ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 709 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และขอเชิญกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทุกท่านเข้าร่วมการแถลงข่าวดังกล่าว ทั้งนี้ ก่อนการแถลงข่าวมอบให้เจ้าหน้าที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอธิบายเรื่องกระบวนการ UPR ให้สื่อมวลชนทราบ
